

เรียน ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด ที่เคารพรักทุกท่าน



ตลอดปีการเงิน 2556 ที่ผ่านมา ผมขอเรียนว่า คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องทุกคน ได้ตั้งใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริต เสียสละ โปร่งใส ภายใต้การกำกับ ตรวจสอบ และข้อเสนอแนะ ของสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ส่งผลให้ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ ของพวกเรา ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ทุกประการ

ในขณะที่ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ ได้ร่วมกัน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทุจริต โครงการแชร์ลอตเตอรี่ อย่างเป็นระบบ และมีความก้าวหน้าในระดับที่น่าพอใจมาก แต่ความโชคร้ายของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ ภายใต้อาณัติการกำกับ การดูแลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ยังไม่จบสิ้น ได้เกิดความผิดพลาดในการบริหารจัดการครั้งยิ่งใหญ่ในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ทำให้เม็ดเงินเกือบสองหมื่นล้านบาทหายไประบบสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่นำเงินไปลงทุนในลักษณะของเงินฝาก ถอนเงินฝากไม่ได้ สมาชิกได้รับความเดือดร้อน สหกรณ์ออมทรัพย์หลายแห่งในส่วนกลางที่เป็นเจ้าหน้าที่พวกเราได้พร้อมใจกันปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงขึ้น จากร้อยละ 4.75 เป็นร้อยละ 5.50-6 เพื่อหารายได้มาชดเชยในส่วนที่ขาดหายไป และได้ส่งผลกระทบต่อขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ในวงกว้าง ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน

ดังนั้น การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ ภายใต้อาณัติสหกรณ์ออมทรัพย์ครั้งนี้ พวกเราทุกคนจะต้องมีสติ มีจิตสำนึกที่ดี มีความเชื่อ มีความศรัทธา และพัฒนาตนเองให้เข้าใจ เข้าถึง วิธีการหลักการและอัตลักษณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างแท้จริง สิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้นในขณะนี้คือ สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ออกแบบการพัฒนา ให้ความร่วมมือในกิจกรรมของส่วนรวมด้วยความรับผิดชอบ เช่น กิจกรรมการประหยัด การอดออม และการรักษาวินัยทางการเงิน ซึ่งจะสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร สร้างความเพียงพอของเงินทุน และสภาพคล่องก็จะเกิดขึ้น ในที่สุดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และความเชื่อมั่นจะกลับคืนสู่สหกรณ์ของพวกเรา ผมเชื่ออย่างนั้นครับ

ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2557 ผมขอเชิญชวนพี่น้องสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด ทุกท่าน ได้ร่วมกันตั้งจิตอธิษฐาน ระลึกถึงธรรมของพระพุทธเจ้า สิ่งที่ดีงามในสากลจักรวาล ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต และได้ใช้สติเป็นตัวกำกับ ควบคุม กำหนด และปรุงแต่ง ให้เกิดความสมบูรณ์ สวยงาม แล้วนำสิ่งที่ดีงามเหล่านั้นไปประพฤติ ปฏิบัติ ก็จะทำให้เกิดสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว และบริวาร ดังพุทธภาษิตที่ว่า **“ธรรมจारी สุข เสติ” ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข ครับ**

เคารพ รัก ศรัทธา และเชื่อมั่นต่อกัน

นายประทีป พลมณี

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด